

ĐHQGHN VÀ ĐH QUEBEC Ở MONTREAL: THÚC ĐẨY HỢP TÁC ĐA PHƯƠNG, TOÀN DIỆN TRONG KHUÔN KHỔ AUF



NGUYỄN NHƯ

Ngày 16/2/2023, nhận lời mời của GS. Louis Baron, Quyền Hiệu trưởng ĐH Quebec-Montreal, Canada (UQAM), Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã tới thăm và làm việc tại UQAM.

Tham dự buổi làm việc, về phía ĐHQGHN có Phó trưởng ban Ban Hợp tác và Phát triển Lê Tuấn Anh và Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ Phùng Danh Thắng.

Về phía UQAM có ông Neko Likongo, Trưởng phòng đối ngoại và quan hệ quốc tế và bà Céline Séguin, Chánh Văn phòng.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi các nội dung hợp tác, tình hình đào tạo tiếng Pháp tại ĐHQGHN và việc tham gia vào hoạt động phát triển cộng đồng Pháp ngữ tại ĐHQGHN nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

GS. Louis Baron chào mừng GS. Lê Quân đã có chuyến công tác tới Quebec-Montreal, không chỉ với tư cách là Giám đốc ĐHQGHN mà còn là thành viên Hội đồng

Quản trị toàn cầu của Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF), một trong những tổ chức hợp tác giáo dục đại học hàng đầu thế giới với số lượng hơn 1.000 thành viên tới từ 88 quốc gia. ĐHQGHN và ĐH Quebec-Montreal đồng thời là thành viên của AUF, chính vì vậy, bên cạnh các hợp tác song phương, hai đại học còn có thể sử dụng các cơ chế hợp tác đa phương trong khuôn khổ AUF để thúc đẩy hoạt động hợp tác toàn diện, hiệu quả trong tương lai.

Giám đốc Lê Quân đã chia sẻ thông tin về các chương trình đào tạo có sử dụng tiếng Pháp tại các đơn vị của ĐHQGHN, gồm: Viện Quốc tế Pháp ngữ, Trường ĐH Luật, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ... Đồng thời, ông đề xuất các chương trình trao



đổi giảng viên, thu hút học giả nước ngoài, mời chuyên gia Việt kiều tới làm việc, tham gia hợp tác trong đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến với các đơn vị của ĐHQGHN, không chỉ trong các chương trình Pháp ngữ mà cả các chương trình Anh ngữ.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Lê Quân đã giới thiệu về tình hình xây dựng và phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc cũng như đề xuất cơ hội đầu tư và hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo tại cơ sở mới. GS. Louis Baron thể hiện sự quan tâm hợp tác với ĐHQGHN trong các chương trình đào tạo là thế mạnh của 2 bên và có giảng dạy bằng tiếng Pháp, tiếng Anh như Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính quốc tế, Công nghệ tài chính (Fintech), Du lịch & Quản lý khách sạn, Môi trường và Phát triển bền vững...

Cùng với các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên dài hạn, hai đại học có thể triển khai các chương trình hợp tác nghiên

cứu ngắn hạn (2 hoặc 3 tháng) và chương trình giao lưu văn hóa, ngôn ngữ dành cho sinh viên của UQAM và ĐHQGHN.

Trong thời gian tới, ĐHQGHN và UQAM sẽ ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác, làm nền tảng để triển khai và thúc đẩy các nội dung đã trao đổi. Nhân dịp này, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã ghi sổ lưu niệm tại UQAM, đánh dấu sự khởi đầu và kỳ vọng sự hợp tác hiệu quả trong tương lai.

Tháng 9/2021, tại cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 18 của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (Agence Universitaire de la Francophonie – AUF) được tổ chức tại Rumania bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, dưới sự chủ trì của Tổng thống Rumania Klaus Werner Iohannis và Tổng Giám đốc AUF Slim Khalbous, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã ứng cử và được bầu vào Hội đồng Quản trị của AUF, trở thành đại diện duy nhất của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong hội đồng này.